



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
14 เมษายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, Chiangmai-Mail, จส.100, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า แม้สถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ต้องดำเนินการมาตรการอย่างเข้มงวดต่อไป โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และการดูแลสุขอนามัยที่ดี เพื่อให้ผู้ป่วยเหลือน้อยที่สุด เช่นเดียวกับสถานที่เสี่ยงต่างๆ ที่ต้องปิดจนถึง 30 เม.ย. และหลังครบกำหนดไม่ควรให้เปิดทุกที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สนามมวย สถานบันเทิง แนะนำให้เปิดเป็นรายกิจการที่ไม่เสี่ยงมาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์(ข่าวสด, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, kapok)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนัก เกิดความชื้น ทำให้เชื้อโควิด-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หลีกเลี่ยงการไปในที่คนแออัด และเนื่องจากประชาชนใช้หน้ากากผ้า ขอให้สำรองหน้ากากผ้าชิ้นใหม่ไว้ด้วย ถ้าหน้ากากผ้าโดนละอองฝนขอให้เปลี่ยนใหม่ทันที อย่ายใช้หน้ากากผ้าที่มีความชื้นเด็ดขาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, workpointnews, thestandard, INN, thebangkokinsight, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, js100, สำนักข่าวอิศรา, สวท.) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกทม.และปริมณฑล ว่า ได้บูรณาการความร่วมมือจัดสรรเตียง ข้อมูลวันที่ 13 เม.ย. 2563 มีเตียงรองรับผู้ป่วยรวม 2,701 เตียง เป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง 1,978 เตียง เตียงไอซียู 120 เตียง และ Hospitel 603 ห้อง ส่วนเครื่องช่วยหายใจได้จัดเตรียมชนิดขีดความสามารถสูงสุด 2 เท่าของเตียงผู้ป่วยวิกฤติ มั่นใจสถานการณ์เวลานี้มีเตียงและเครื่องช่วยหายใจเพียงพอ สำหรับรับยารักษาโรค คลังยาในประเทศไทยเตรียมพร้อมยารักษาโรคต่างๆ เพียงพอประมาณ 2 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ดร.ภก.นรภัทร ปิสิริกันต์ รกน.ผอ.ผลิตวัคซีนจากไวรัส องค์การเภสัชกรรม โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ว่า 1.WHO ประกาศรายชื่อ official vaccine candidate 62 ตัว ในจำนวนนี้มี 2 ตัวที่อยู่ระหว่างการทดสอบในมนุษย์เฟส 1 คือ บ. Moderna สหรัฐฯ และ Cansino biological จีน ที่เหลืออยู่ระหว่างการทดสอบในสัตว์ หรือทดสอบในสัตว์เสร็จแล้ว และถ้านับรวม candidates ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการจะมีกว่า 115 ตัว 2.ในเดือน เม.ย. นี้ มีอีก 2 บริษัทประกาศนำวัคซีนเข้าทดสอบในมนุษย์เพิ่มเติมคือ บ.Inovio สหรัฐฯ และม.ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ การทดสอบวัคซีนของ บ.Inovio คืบหน้าไปพอสมควร และมีความเป็นไปได้ว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ จะพิจารณาอนุมัติทะเบียนวัคซีนแบบฉุกเฉิน ภายในปี 2564 ซึ่งจะทำให้วัคซีนออกสู่ตลาดเร็วขึ้นกว่าปกติ ซึ่งโควิด-19 มีแนวโน้มจะกลายเป็นเชื้อประจำถิ่นในอนาคต วัคซีนจึงเป็นความหวังเดียวที่จะป้องกันโรค ทำให้รัฐบาลแต่ละประเทศมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัคซีน และอย่างน้อยต้องสร้าง technology platform ของวัคซีนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ผู้จัดการ) สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ช่อง3

-ร.มว.สร. รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก นายหยาง ชิน อุพุด รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น หน้ากาก N95 20,000 ชิ้น ชุด PPE 2,500 ชุด และกล่าวว่า การสนับสนุนครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างไทยกับจีน และสอดคล้องกับความต้องการของไทยอย่างยิ่ง เพราะเป็นเวชภัณฑ์ที่จะช่วยปกป้องแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข ให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความมั่นใจในการทำงาน นับว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไทยที่มีค่ายิ่ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ newtv., สำนักข่าวไทย

-ปลัด สธ. ขอความร่วมมือประชาชนงดจัดงานฉลองช่วงเทศกาล งดการรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สถานการณ์ไม่เหมือนที่ผ่านมา แนะนำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด อาทิ งดการเดินทาง งดการฉลองสงกรานต์ งดการสังสรรค์เป็นกลุ่ม งดเล่นสาดน้ำ รักษาระยะห่าง ป้องกันนำเชื้อโควิด-19 ไปแพร่สู่ญาติผู้ใหญ่ในบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : ทีวีช่อง TNN

-อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย กรมฯ มีหมอนวดที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กว่า 120,000 คน ได้ประสานสสจ.ทั่วประเทศ ให้ส่งข้อมูลผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียนในพื้นที่ให้กับกรมฯ อย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่นตามมาตรการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่จะชดเชยรายได้ ให้แก่ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ชั่วคราว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

ประเด็นข่าว

-กรมการแพทย์ แนะนำ 5 อ. ดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย เอนกายพักผ่อน ออกห่างสังคม เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เม.ย. และควรใส่ใจผู้สูงอายุ เนื่องจากหากติดเชื้อจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้อื่น และการจำกัดให้ผู้สูงอายุอยู่แต่ในบ้านเป็นเวลานานหลายเดือน อาจทำให้ร่างกายและสมองถดถอยลง จนเกิดภาวะพืงพืงในระยะยาว

สื่อที่นำเสนอ : ntiontv., newtv., สปริงนิวส์

-กรมสุขภาพจิต เผย เนื่องในวันผู้สูงอายุซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้สูงอายุ โดยขอพรผ่านทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ หากอยู่ที่บ้าน ให้เว้นระยะห่างในการกราบไหว้ขอพร งดรดน้ำ งดเล่นน้ำ และงดการสังสรรค์รวมกลุ่มต่างๆ ส่วนวิธีดูแลใจผู้สูงอายุไม่ให้วิตกกังวลกับโควิด-19 มากเกินไป 1.หมั่นสังเกตว่ามีความเครียดวิตกกังวลมากเกินไปหรือไม่ หากมีความวิตกกังวลมากกว่าปกติ ให้พาไปพบแพทย์ หรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 2.ดูแล ใส่ใจ รับฟัง ให้กำลังใจ ชักชวนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันตัวเอง 3.สื่อสารชัดเจน สร้างความเข้าใจ บอกเล่าเหตุผลของการอยู่บ้าน ใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย ควรใจเย็น อดทน เพราะอาจต้องพูดซ้ำหลายรอบ 4.ชักชวนทำกิจกรรมภายในบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : ChiangmaiNews

-กรมอนามัย เผย แนวทางการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานที่พัก หรือโรงแรมที่ควบคุมเพื่อแยกสังเกตอาการผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้ 1.แยกห้องนอน ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องกินอาหาร โดยมีระบบทำความสะอาดจุดสัมผัสและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 2.มีสถานที่เตรียมปรุง ประกอบอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 3.จัดบริการน้ำดื่มบรรจุขวดหรือน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทให้เพียงพอ 4.ควรมีโรงซักฟอก กรณีให้หน่วยงานนอกดำเนินการ ต้องสามารถดำเนินงานได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 5.มีห้องส้วม มีระบบเก็บกักสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาลและปลอดภัย 6.มีระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบฆ่าเชื้อโรค ทำงานตลอด 24 ชม. และติดตั้งอุปกรณ์ฆ่าเชื้อในน้ำทิ้ง ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามเกณฑ์ที่กำหนด 7.รวบรวมมูลฝอยทิ้งขยะทั่วไปและขยะที่มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งของผู้สังเกตอาการ และ 8.มีแนวทางและแผนการสร้าง ความเข้าใจ ความรู้และมาตรการป้องกันด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนรับทราบและไม่เกิดข้อขัดแย้งต่อกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, แนวหน้า, นิวพลัส

-กรมอนามัย ร่วมกับ โมโน กรุ๊ป จัดทำคลิปวิดีโอความยาวประมาณ 2 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชมคลิปวิดีโอทางช่อง MONO29, เฟซบุ๊กแฟนเพจ MONO29, เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมอนามัย หรือ <https://seeme.me/ch/csrmono/qLO20j>

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ออกแนวทางลดความแออัดในรพ. สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์กรมการแพทย์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยทั่วไปที่อาการดีและคงที่ ให้พยายามเลื่อนนัดเพิ่มระยะเวลาการนัดหมายครั้งต่อไปให้นานขึ้น หรือให้ไปรับยาที่ร้านยาเครือข่ายใกล้บ้าน รวมถึงสามารถรับข้ามเขตจังหวัดได้

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ หรือเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโควิด-19 เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า นอกจากฆ่าเชื้อโควิด-19 ไม่ได้ ยังอาจเป็นสาเหตุให้ผู้ดื่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพราะเมื่อแอลกอฮอล์จะส่งต่อการทำงานในทุกระบบของร่างกาย เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อต่างๆ ง่ายขึ้น การรวมกลุ่มเพื่อดื่มสังสรรค์ ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการรับเชื้อจากการสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า ไทยโพสต์

-ดร.ประกาศิต ภายสิทธิ์ รองผู้จัดการ สสส. เปิดเผยว่า สสส. ได้ร่วมกับ สธ. จัดทำสื่อชุดรวมคำถามคำตอบ “เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัด” อาทิ ผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องมีไข้เสมอไปจริงหรือ, หากร่างกายแข็งแรงไปใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ทำไม่ต้องกักตัวเอง, ชื่อชุดตรวจ Rapid test COVID-19 มาตรวจเองได้หรือไม่, สูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไปจริงหรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด/Q&A

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-พญ.ปาจรีย์ อารีรัตน์ ผอ.รพ.เจ็ดเสมียน และรอง นพ.สสจ.ราชบุรี กล่าวว่า ได้จัดระบบการจัดส่งยาถึงบ้านและทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รับประทานเดิม ขนาดเดิมมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเมี่ยงต่าง ๆ เนื่องจากผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นผู้สูงอายุ เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์มติชน

-นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ แนะนำให้ทุกคนรอบครัวใช้เทคนิคปฏิบัติ 4 ประการ ตามแนวทางของกรมสุขภาพจิต 1.ควรจัดทำกฎกติกา เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 2.ปรับวิธีการสื่อสาร ในรูปแบบของการบอกหรือใช้ข้อความแทนการสัมผัส 3.ใช้วิถีคลายเครียดในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อลดความเบื่อหน่ายขณะอยู่บ้าน และ 4.ดูแลจัดบ้านที่พักอาศัยให้สะอาดและปลอดภัย

ประเด็นผลกระทบ

1.คำสั่งแต่งตั้ง กกก.เฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์

-นายการุณ โหสกุล ส.ส.กท. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การที่นายฯ ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกันโรค

ประเด็นข่าว

วิต มีอำนาจกลั่นกรอง ควบคุม การบริการจัดการพัสดุและเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แทนการทำหน้าที่ของ สธ. แสดงถึงความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของทีมงาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และการตั้งเจ้าของคลินิกโรคผิวหนัง ซึ่งเป็นคณะทำงาน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เป็นเลขาฯ คุมการจัดซื้อเวชภัณฑ์ทั้งหมด เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ถูกกล่าวหาว่านายกฯ ต้องการตั้งอำนาจการบริหารงานใน สธ. มาไว้กับตัวเพราะไม่ไว้วางใจคณะทำงาน ของสธ. ซึ่งบั่นทอนกำลังใจการทำงานข้าราชการ สธ.

2.การจัดซื้อเครื่องตรวจยืนยันเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, nationtv, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, newtv., thebangkokinsight) สำนักข่าวสวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง

-อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ขณะนี้กรมฯ ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน ตามโครงการ “1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ” สามารถพัฒนาเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการเดิมได้ 93 แห่ง อีก 7 แห่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาได้ในสิ้นเดือนเม.ย.นี้ ส่วนข่าว รพ.สต.และรพช.จะมีการจัดซื้อน้ำยาตรวจโควิด-19 นั้น น่าจะเป็นความเข้าใจผิด เพราะกระบวนการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำได้ในระดับ รพช./รพท. เนื่องจากการจัดตั้งห้องแล็บจะต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ ความปลอดภัยทางระบบชีวะ (Bio safety) ข่าวการพัฒนาห้องแล็บ RT-PCR ที่ รพ.สต. รวมถึงการตั้งงบหลายพันล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องตรวจ และโยกไปถึงการทุจริต 30-40% ของนักการเมือง ไม่เป็นความจริง กรมฯ ทำไปเกือบ 100 ห้องแล็บโดยไม่ได้ของบกลางหรือขอเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนก.พ. - 10 เม.ย. 2563 ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 100,498 ตัวอย่าง เฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมา 4 - 10 เม.ย. 2563 ตรวจได้ 16,490 ตัวอย่าง

3.การนำเข้า Rapid Test โควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา

-สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2563 มีการเพิ่มเติมรายชื่อเอกชนที่ผ่านการประเมิน Rapid Test อีก 3 บริษัท ได้แก่ 1.บ.ปารมี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก. 2.บ.แอดแลนต้า เมดิคัลแคร์ จก. 3.บ.เออีซี เฮลธ์แคร์ จก. ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชุดตรวจอย่างง่ายโควิด-19 ที่กำลังถูกตรวจสอบ ต้องรอผลจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง สธ. และป.ป.ช. ต่อไป

4.ปัญหาหน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ เดลินิวส์

-นพ.ระวี มาศมงคล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวว่า ศูนย์โควิด-19 พรรคพลังธรรมใหม่ ได้รับร้องทุกข์เรื่องหน้ากากอนามัย จากเจ้าหน้าที่รพ.สต.และแพทย์ รพช.ต่างๆ ว่าได้รับแจกหน้ากากอนามัยเพียง 1 ชิ้น/วัน/คน แสดงถึงการจัดสรรที่ยังขาดแคลนมาก ส่วนรพ.เอกชน รัฐบาลมอบหมายให้สมาคมรพ.เอกชน เป็นผู้ขายให้กับ รพ.เอกชนทั่วประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาให้ซื้อได้ประมาณ 8 กล่อง/สัปดาห์ ในราคา 2 บาท/ชิ้น แต่ตั้งแต่ 6 เม.ย. เป็นต้นมา รพ.เอกชนทุกแห่งได้รับแจ้งปรับราคาเป็น 4.28 บาท/ชิ้น และเป็นหน้ากากอนามัยเกรด B รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้

5.บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaiquote, INN, จส.100, nationtv., กรมประชาสัมพันธ์)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว 102 คน โดยระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ได้ขยายนิยามเพื่อให้สามารถตรวจจับบุคลากรที่ติดเชื้อได้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันผลกระทบต่อรพ. ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ โดยติดเชื้อจากในชุมชน 20% ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ 65% และ อีก 15% ไม่สามารถระบุได้ว่าติดเชื้อจากที่ใด เป็นพยาบาล 40% แพทย์ 10% ผู้ช่วยพยาบาลกับผู้ช่วยแพทย์ 10% และตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ 40% ทั้งนี้ สธ.ตั้งใจที่จะดูแลป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ให้มีโอกาสติดเชื่อน้อยที่สุด ได้กำชับทุกคนช่วยกันดูแล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปลอดภัย คือ การบอกอาการป่วยให้ชัดเจน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย แกล้งพบผู้ติดเชื้อรายที่ 5 เป็นหญิง อายุ 57 ปี เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ รพ.เลย ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อรายที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ รพ.เลย โดยนั่งประทานอาหารโต๊ะเดียวกัน และไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ขณะนี้รักษาตัวที่ รพ.เลย

6.มาตรการเตรียมรับคนไทยกลับประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์สยามรัฐ

-โฆษก กอ.รมน. ภาค 4 สน. กล่าวถึงมาตรการเตรียมรับคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับประเทศ ว่า ได้จัดเตรียมพื้นที่ควบคุมโรคใน 3 จังหวัด และบางอำเภอใน จ.สงขลา รวม 67 แห่ง 2,495 ห้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับ ก.ต่างประเทศ รวมถึงเตรียมความพร้อมของพื้นที่รองรับ โดยประเมินเบื้องต้นจะมีคนไทยที่ตกค้างหลังจากมีการประกาศปิดพรมแดนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และอินเดีย ความพร้อมในการรับคนเข้ามาแต่ละวันจาก 3 ด้าน รวมแล้วประมาณ 300 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ จ.สงขลามีความพร้อมในการรับคนไทยจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 1,270 คน ซึ่งจะทยอยเดินทางกลับหลังจากวันที่ 16 เม.ย. โดยเตรียมทีมคัดกรอง ทีมจัดส่งกลับภูมิลำเนา ซึ่งแต่ละจังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวของรัฐเอาไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นข่าว

-นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี เป็นห่วงประชาชนที่ทำงานอยู่ในมาเลเซียต้องการกลับมาในช่วงเดือนรอมฎอนอาจลักลอบเข้ามา จ.ปัตตานีได้เตรียมจุดตรวจ 3 ช่องทางที่จะเข้า จ.นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งคาดว่าจะกลับมาหลังจากวันที่ 15 เม.ย.นี้ ต้องมีมาตรการที่เข้มงวด รับได้วันละ 150-300 คน ล่าสุดแจ้งยอดเบื้องต้นประมาณ 4,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ประชุมหารือมาตรการช่วยเหลือดูแลคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านพรมแดนของมาเลเซีย ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 7,000-8,000 คน อาจให้ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านสถานกงสุลหรือสถานทูตเพื่อให้รู้จำนวนที่ชัดเจน จะได้ดูแลให้ใช้ชีวิตอยู่ในมาเลเซียได้อย่างปกติ ซึ่งจะนำข้อเสนอเข้าครม. วันที่ 15 เม.ย. ทั้งนี้ ได้กำชับเรื่องการเข้าออกระหว่างประเทศ ซึ่งพรมแดน ไทย-มาเลเซีย มีช่องทางธรรมชาติกว่า 70 จุด จะมีความเสี่ยงหากผ่านจุดดังกล่าวมาได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ก.การต่างประเทศ แจ้งว่า วันที่ 14 เม.ย. มีกลุ่มคนไทยที่ตกค้างที่สนามบินเกาะหยวน กรุงไทเป ได้หวั่น 25 คน และแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 135 คน เดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 11.10 น.และ 21.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ปรับการบริหารจัดการตั้งแต่นครเครื่องไปจนถึงพาตัวไปเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังโรคที่โรงแรมแอมบาสเตอร์ สุขุมวิท เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกรณีกองทัพสหรัฐฯ จัดเที่ยวบินพิเศษมารับคณะทหารสหรัฐฯ ที่สนามบินอู่ตะเภา นั้น ไม่มีกลุ่มนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนชาวไทยเดินทางกลับมาด้วย

7.คนขับรถเมล์ติดโควิด-19 เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์(ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, สำนักข่าวไทย, จส.100, kapook, sanook, tnn, nationtv, newtv, thebangkokinsight, thestandard, thaiPBS, one31)

-จากกรณีเพจชุมชนคนรักรถเมล์ เปิดเผยว่า คนขับรถเมล์สายหนึ่งป่วยโรคโควิด-19 แต่หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีการแจ้งเตือนผู้โดยสารที่ขึ้นรถโดยสารดังกล่าว นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอ.ขสมก. เปิดเผยว่า พนักงานขับรถเมล์หญิง สาย 140 แสมดำ-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 12 เม.ย. ที่รพ.พระปิ่นเกล้า โดยพนักงานขับรถคันดังกล่าวมาปฏิบัติงานระหว่าง 24 มี.ค. - 3 เม.ย. ขณะเดินทางมาทำงานตรวจพบอุณหภูมิสูงกว่าปกติ จึงส่งไปตรวจที่รพ.พระปิ่นเกล้า และพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ได้เข้ารับการรักษานานที่ ตรวจสอบช่วงเวลาในการปฏิบัติงานย้อนหลัง พบมีพนักงานที่ใกล้ชิด 18 คน ในจำนวนนี้แพทย์ระบุเป็นกลุ่มเสี่ยง 9 คน ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน อีก 9 คนไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถทำงานได้ตามปกติ ได้หยุดใช้รถคันดังกล่าวตั้งแต่ 3 เม.ย. และพ่นฆ่าเชื้อ ขอแจ้งเตือนไปยังผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์ สาย 140 เมื่อ 1 เม.ย. 2563 ระหว่างเวลา 07.00 - 10.00 น. หากมีอาการ ไอ จาม เป็นไข้ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก หรือ สงสัยว่าตนเองจะได้รับเชื้อโควิด-19 โปรดติดต่อกรมควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, สปริงนิวส์, thebangkokinsight)

-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีพนักงานขับรถโดยสาร ขสมก. ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต เร่งชี้แจงรายละเอียดเส้นทางของผู้ป่วย เข้ารับการตรวจวินิจฉัย และแจ้งผลการตรวจให้ ขสมก. รับทราบอย่างเป็นทางการหรือไม่ หากไม่แจ้งถือว่าจงใจมีการปิดบังข้อมูล

8.ผู้กักกันกระโดดตึกเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ไทยโพสต์

-ตำรวจ สภ.สำโรงใต้ จ.สมุทรปราการ รับแจ้งมีผู้กักตัวเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่รพ.รัฐแห่งหนึ่งย่านท่าหน้าพระประแดง กระโดดลงมาจากชั้น 8 เสียชีวิตอยู่ที่ชั้น 2 ของรพ. ตรวจสอบพบศพชายชาว จ.นราธิวาส อายุ 51 ปี นำส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวช สอบสวนทราบว่า ผู้ตายเดินทางกลับมาจากการดวาระที่ ประเทศอินโดนีเซียผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ เหลืออีกวันเดียวจะครบกำหนดกักตัวและได้รับอนุญาตให้กลับ จ.นราธิวาส เนื่องจากผลการตรวจเป็นลบ โดยรพ.จัดให้อยู่ในห้องปลอดเชื้อร่วมกับผู้ที่ถูกกักตัวรวม 4 ราย ระหว่างนั้นผู้ตายเกิดอาการคลื่นคลั่งอาละวาดจนถูกไล่ออกมาและถือโอกาสประทุไม่ให้อาหาร ทำให้ผู้ตายเกิดความเครียด ทบทำลายข้าวของ พยาบาลต้องเรียก รปภ. ขึ้นมาช่วยห้าม แต่ผู้ตายป็นหน้าตากระโดดตึกเสียชีวิต

9.คัดค้านการจัดพื้นที่กักกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายภูเกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เปิดเผยกรณีชาวชุมชนลำปำ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง รวมตัวคัดค้านการใช้ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง (ห้องพักรับรองอิรวดี) เป็นที่กักกันตัวชาวพัทลุงที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ว่า ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ.พัทลุง ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้ศูนย์ดังกล่าวเป็นที่กักตัว เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ)

-ในการประชุม ศบค. นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกระแสพระราชดำริชื่นชมการทำงานของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอดทน เสียสละ จนสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกคน หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประสงค์ให้พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานเพิ่มเติมขอให้กราบบังคมทูลได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ นายกฯ ขอให้ 1.ให้ทุกหน่วยงานการประเมินสถานการณ์ กรณีที่ดีและกรณีที่เราร้ายลง เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงาน 2.บันทึกเหตุการณ์โควิด-19 ในจดหมายเหตุ

ประเด็นข่าว

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานในอนาคต 3.การบูรณาการข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชน แม้โซเชียลมีเดียจะได้แย้งกัน บางข้อคิดเห็นก็มีประโยชน์ 4.ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่ ตรวจสอบ ประเมิน กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงาน หากต้องการความช่วยเหลือต้องได้รับการดูแล 5.ด้านการกระจาย แจกจ่าย เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ขณะนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 6.การกำหนดราคาสินค้า สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลอย่างใกล้ชิด 7.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำสถิติ ตัวเลข เช่น การติดเชื้อ ที่มาของโรค 8.การใช้แอปพลิเคชันเมื่อสำเร็จแล้วให้ช่วยชี้แจงให้ประชาชนใช้งานได้จริง 9.ด้านโครงการวิจัยและพัฒนา ให้ศึกษาว่าขณะนี้ เวลาที่เราทำอะไรได้บ้าง ทั้งในส่วนของดำเนินโดยบุคลากรและการใช้เทคโนโลยี 10.ขอบคุณเอกชนที่ร่วมมือ รวมทั้งขอบคุณที่ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องใช้รวมถึงร่วมวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา และขอให้ทุกฝ่ายมีการประเมินภาพรวมว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร จะมีการผ่อนผันผ่อนยาว อนุโลม และเข้มงวดในเรื่องใดบ้าง

-นายกรัฐมนตรี ยืนยันความพร้อมในการประชุมสุดยอดอาเซียนและผู้นำอาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 14 เม.ย. ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล ว่า เตรียมรายละเอียดไว้แล้ว ส่วนจะรับข้อเสนอให้ตั้งกองทุนรวมที่จะนำเงินมาแก้ไขปัญหาโควิดในอาเซียนหรือไม่ นั้น ต้องดูว่าประเทศอื่นๆ มีความเห็นและจะมีมติอย่างไร โดยช่วงเช้าจะประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ช่วงบ่ายประชุมร่วมระหว่างผู้นำอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา +3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า

-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ผบ.ทบ. ได้กล่าวในที่ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และทรงให้ใช้ รพ.สมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง ดูแลรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, kapook, thaiquote, Chiangmai-mail, thestandard, thebangkokinsight, workpointnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 18 ราย กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ได้แก่ คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย ไปสถานที่ชุมนุมชน 1 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 3 ราย และกลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า State Quarantines 3 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย สรุปภาพรวม มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 1,288 ราย ยังรักษาในรพ. 1,251 ราย เสียชีวิต 40 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,579 ราย ประเทศไทยอยู่ที่ 48 ของโลก ทั้งนี้ นายกฯ ได้เข้าร่วมประชุม ศบค. และได้มอบนโยบาย ดังนี้ 1.ให้ปลัด สธ.บริหารจัดการเตียงเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 2.ให้ศบค.ฝ่ายความมั่นคง เข้มงวดการบังคับใช้มาตรการต่างๆ 3.กำชับการบริหารหน้ากากผ้า 50 ล้านชิ้นให้ทั่วถึง 4.ให้ ก.ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการเข้ามาของชาวต่างชาติ หรือคนที่เข้ามาตามชายแดน 5.ให้หน่วยงานด้านการสื่อสาร สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้มีการใช้ App หมอชนะ 6.ให้ก.พาณิชย์ควบคุมเรื่องราคาสินค้าไม่ให้ขาดและเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 7.ให้ก.คมนาคม ดูแลเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีการทำความสะอาด และเพิ่มจำนวนรถในช่วงเร่งด่วนให้เพียงพอ เพื่อให้การเว้นระยะห่างทางสังคมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ช่วงนี้ให้งดขายสุรา ผู้ที่ดื่มเป็นประจำ แล้วหยุดดื่มกะทันหัน หากมีอาการมือสั่น ใจสั่น ประสาทหลอน หูแว่ว ลงแดง วิตกกังวล ให้รีบไปพบแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, มติชน, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์)

-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า กรมฯ ได้เร่งการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์ เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ โดยสามารถพักการลงโทษผู้ต้องขังได้ 8,000 ราย ส่วนผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ 2 ราย ปัจจุบันหายแล้ว และเจ้าหน้าที่ 1 ราย อยู่ระหว่างรักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้อนุมัติมาตรการรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายมาตรการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ในปัจจุบัน และส่งเสริมการผลิตสินค้าสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน

-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บ. หัวเว่ย เทคโนโลยี ประเทศไทย (จำกัด) ส่งมอบ AI บนเครือข่าย 5G ให้กับพร.รามาริบัติ และรพ.ศิริราช เพื่อใช้วิเคราะห์ตัวอย่างผลการเอ็กซ์เรย์ปอดของผู้ป่วย เทียบเคียงกับตัวอย่างภาพเอ็กซ์เรย์ปอดกว่า 20,000 ตัวอย่างของผู้ป่วยโควิด-19 กว่า 4,000 ราย เพื่อวิเคราะห์ วินิจฉัยเบื้องต้น ว่าคนไข้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโควิด-19 มากน้อยเพียงใด ช่วยลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องสัมผัสกับคนไข้ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง ค่อยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคัดหลัง ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงในการยืนยันผล โดยระบบ AI จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยผลตรวจซีทีสแกนของผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วภายใน 25 วินาที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผู้ว่า กทม. เปิดเผยว่า กทม.ร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า ให้บริการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งนำไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยระบบ BKK COVID-19 มีประชาชนทำแบบประเมินแล้ว 51,134 คน พบอยู่ในเกณฑ์สีเขียว (ไม่พบประวัติเสี่ยง สามารถปฏิบัติตัวตามคำแนะนำได้) 40,584 คน สีเหลือง (เฝ้าระวัง) 4,811 คน สีส้ม (แยกกักเฝ้าติดตาม โดยจะมีการซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อประเมินความเสี่ยงอีกครั้งก่อนทำการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง) 5,105 คน และสีแดง (เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย และส่งข้อมูลไปสำนักงานแพทย์) 634 คน โดยผู้ที่เข้าเกณฑ์สีส้มให้ข้อมูลครบ 460 คน เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งแล้ว 34 คน และให้ผลลบทั้งหมด ส่วนผู้ที่ไม่ให้ข้อมูล 4,645 คน ไม่สามารถประเมินได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ผวจ.นนทบุรี ออกคำสั่งผ่อนปรนเปิดสถานที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ตั้งแต่ 15 เม.ย. เป็นต้นไป ประกอบด้วย ร้านตัดผม เสริมสวย(เฉพาะทำผม) ร้านรับส่งพัสดุ แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้านวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ร้านวัสดุก่อสร้าง เพอร์นิเจอร์ ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ/ระบบสื่อสาร ร้านขายซ่อมอุปกรณ์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว และขยายวันปิดสถานที่จำหน่ายสุรา ถึง 30 เม.ย. 2563 สำหรับสถานที่ที่เปิดบางเวลาเปิดบางส่วน ผู้รับบริการและผู้ให้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย ในพื้นที่ปิดให้สวมเฟซชีลด์ มีจุดคัดกรองผู้รับบริการ จุดล้างมือหรือเจลล้างมือไว้บริการ จัดสถานที่ไม่ให้แออัด มีระยะห่าง 2 เมตร หรือให้นัดคิวล่วงหน้า มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รักษาความสะอาดพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะ ห้ามไม่ให้ลูกค้านั่งรอรับบริการ ช่างตัดผมต้องสวมเฟซชีลด์ ใส่ถุงมือยางและห้ามใช้มีดโกนกับลูกค้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-จ.นครพนม ประกาศล็อกดาวนทั้งจังหวัดระหว่างวันที่ 13- 30 เม.ย. เพื่อวางมาตรการเข้ม โดยทั้ง 12 อำเภอ ระดมทีมคัดกรอง ตั้งจุดตรวจสกัดตามเส้นทางเข้าออกทุกจุด ยกเว้นเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเหตุผลเพียงพอเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ออกตรวจด้านเคอร์ฟิว เป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อย ๆ ส่วนยอดการรักษาหายเพิ่มขึ้น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ทำตามข้อกำหนดของแพทย์ งดสาดน้ำ เล่นน้ำ อวยพรรับพร และดำหัวผู้ใหญ่ ขอให้ยึดถือระยะห่าง 1.5 เมตรขึ้นไป และขอเป็นกำลังใจให้ โฆษก ศบค. ในการทำหน้าที่ ส่วนประกาศฉบับที่ 3 เรื่องคำสั่งเคอร์ฟิว ตอกย้ำว่า ศบค. รับฟังเสียงจากสังคมที่ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ จึงผ่อนปรนให้ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นกะ รักษาสัตว์ กรีดยาง ประมง และอื่น ๆ อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้น

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า

-ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี แถลงอาการป่วยของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่า ผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 รวมถึงเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ มีเพียงอาการอักเสบของท่อน้ำดี ขณะนี้อาการดีขึ้นมาก คงพักฟื้น 2-3 วัน ก็กลับบ้านได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชน

-ทพ.กฤษดา เรื่องอารีรัชต์ อดีตผู้จัดการ สสส.โพสต์เฟซบุ๊ก เตือนคนไทยอย่าเครียด เข้าใจ รู้จักปรับตัวและยอมรับว่าจะต้องอยู่กับโรคโควิด-19 ไปอีกอย่างน้อย 18 เดือน

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ บก.ตอบจดหมาย

-เสนอว่า มีหน่วยงานแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี นำยาฆ่าเชื้อไวรัสในขวดน้ำดื่มแล้วนำไปแจกชาวบ้าน ซึ่งแม้จะมีกระดาษติดไว้ แต่ถ้าชาวบ้านที่ไม่ได้อ่านหรือไม่ทันสังเกตคิดว่าเป็นน้ำดื่มบรรจุขวดที่ทางการนำมาแจกจะเป็นอันตรายได้ แนะนำว่าควรใช้เป็นแอลกอฮอล์ดีกว่า ผลักที่ปิดขวดควรชัดเจนระบุชื่อยาฆ่าเชื้อ และเก็บให้ห่างไกลมือเด็ก

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(แนวหน้า, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, innnews, sanook)

-จ.นครศรีธรรมราช พบผู้ป่วยรายที่ 8 เป็นหญิงอายุ 49 ปี ญาติของผู้ป่วยอายุ 74 ปี ที่เสียชีวิตวันที่ 11 เม.ย. โดยเบื้องต้นสาเหตุการตายน่าเชื่อว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและฉับพลันและฉับพลันภายใน 24 ชั่วโมงตามหลักการควบคุมการระบาด ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มอีก 4 คน ทำให้มียอดสะสมผู้ติดเชื้อรวม 12 ราย

-จ.นครพนม จากกรณีพรตี่อายุ 34 ปี ที่มาจากภูเก็ต กลับบ้านเกิดที่บ้านดอนอ่อน ต.บ้านเอื้อง อ.ศรีสงคราม แล้วพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เป็นรายที่ 2 ของจังหวัด ตรวจบุคคลที่ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูง 4 คน เบื้องต้นผลเป็นลบ แต่ต้องกักตัว 14 วัน

-จ.เลย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 1 ราย เป็นรายที่ 4 ทำงานอยู่ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย เป็นสามีของผู้ติดเชื้อรายที่ 3 ที่ทำงานในรพ.เลย จังหวัดปิดทางเข้า-ออกหมู่บ้านเร่งติดตามผู้ใกล้ชิดตรวจหาเชื้อ

-จ.สงขลา สถานการณ์เริ่มทรงตัว เป็นผลมาจากประชาชนให้ความร่วมมือ ทั้งการดูแลตัวเอง การเว้นระยะห่างทางสังคม การมีวินัยในการกักตัวเอง ในกรณีที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง

-จ.ภูเก็ต มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก 2 ราย รวมยอดสะสม 178 ราย

-จ.ชุมพร พบผู้ป่วยติดเชื้อรายที่ 4 เป็นหญิง อายุ 63 ปี เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระบบเฝ้าระวังที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ซึ่งส่งตัวไปรักษาต่อที่ รพ.สุราษฎร์ธานี

-จ.นครราชสีมา แถลงว่า 6 วันที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของจังหวัด

-จ.นราธิวาส ผู้ว่าฯ ร่วมส่งนักศึกษาปากีสถาน 75 คน และกลุ่มดาวะห์ 1 คนกลับบ้าน หลังจากกักตัวครบ 14 วัน

-จ.ปัตตานี ม.สงขานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดพิธีส่งนักศึกษาที่เดินทางกลับจากปากีสถาน 61 คน กลับภูมิลำเนาหลังจากกักตัวครบ 14 วัน

Fakenews

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, ข่าวสด

-จากกรณีที่มีข่าวลือว่า พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ติดเชื้อโควิด-19 แหล่งข่าวระดับสูง ยืนยันว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ ไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ก่อนหน้านี้ไม่สบายและมีอาการไอ เนื่องจากที่ผ่านมามีงานหนักมาตลอด โดย 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.ตำรวจ 4 ครั้ง ผลตรวจไม่พบเชื้อ

ประเด็นข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (จส.100, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, xinhuathai, sanook, สปริงส์นิวส์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ)

-**ซาอุดีอาระเบีย** กษัตริย์แห่งราชวงศ์ซาอูด มีพระบรมราชานุญาตให้ขยายการประกาศเคอร์ฟิวต่อ จนกว่าสำนักพระราชวังจะแถลงการณ์ให้ทราบต่อไป

-**สหรัฐ** ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศให้การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นภัยพิบัติในรัฐไวโอมิง เป็นครั้งแรกที่มีการประกาศภัยพิบัติครบ 50 รัฐ และจะเริ่มผ่อนปรนมาตรการควบคุมหรือปิดประเทศในเดือน พ.ค. ด้านกองทัพเรือสหรัฐฯ พบลูกเรืออีก 103 คน บนเรือบรรทุกเครื่องบิน ฮีโอดอร์ ดิตเชอร์ โควิด-19 ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมบนเรือลำดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 550 ราย

-**อังกฤษ** ยอดผู้เสียชีวิตรวม 10,629 ราย สะท้อนให้เห็นว่าอังกฤษอาจเป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในยุโรปเนื่องจากตัวเลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวยังไม่รวมจำนวนผู้เสียชีวิตนอกรพ. ส่วนนายกรัฐมนตรีอังกฤษ อากาธาขึ้นแล้ว

-**ฝรั่งเศส** ประกาศขยายเวลาล็อกดาวน์ประเทศออกไปจนถึงเดือนพ.ค. และยอมรับว่าไม่มีความพร้อมเพียงพอในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19

-**สเปน** เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้ว หลังผู้ป่วยโควิดลดลงต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

-**บัลแกเรีย** นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย ในที่สาธารณะนับแต่วันที่ 12- 26 เม.ย.

-**จีน** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 108 คน สูงที่สุดในรอบเกือบ 6 สัปดาห์ โดยในจำนวนนี้ 98 คนติดจากต่างประเทศ โดยมณฑลเฮย์หลงเจียงซึ่งอยู่ติดชายแดนรัสเซียกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ของจีน ส่วนมณฑลหูเป่ย์ ไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ แต่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย

-**ญี่ปุ่น** ผลสำรวจความคิดเห็น ระบุว่าชาวญี่ปุ่นไม่พอใจกับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น

-**อินเดีย** กลุ่มประชาชนผู้ต่อต้านมาตรการปิดเมืองในรัฐปัญจาบ ทำร้ายตำรวจบาดเจ็บหลายราย

-**อียิปต์** เริ่มแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้พลเมืองตามสถานที่สาธารณะฟรี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

-**ฟิลิปปินส์** มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 18 ราย ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 315 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 284 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 4,932 ราย มากที่สุดในอาเซียน

-**มาเลเซีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย รวมติดเชื้อ 4,817 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย เป็นชาวมุสลิมที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนาที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อในประเทศ ส่วนยอดเสียชีวิตรวมเพิ่มเป็น 77 ราย

-**อินโดนีเซีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 316 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 4,557 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 26 ราย ยอดเสียชีวิต 399 ราย

-**เกาหลีใต้** ประชาชนอย่างน้อย 116 คนที่หายป่วยแล้ว ตรวจสอบเชื้อได้ผลเป็นบวก เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาสาเหตุที่โรคกลับมา ด้านผอ.ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลี กล่าวว่า ไวรัสอาจฟื้นตัวขึ้นมากกว่าคนไข้ไปติดเชื้อรอบใหม่ ขณะที่ ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ มองว่า ผลตรวจอาจผิดพลาด หรืออาจมีไวรัสหลงเหลืออยู่ในตัวผู้ป่วย แต่ไม่ติดต่อหรือเป็นอันตราย

-**ออสเตรเลีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 33 คน น้อยที่สุดในรอบ 1 เดือน และไม่ถึง 1 ใน 10 ของตัวเลขเมื่อสัปดาห์ก่อน

-**นักวิจัย** ม.วอชิงตัน สร้างแบบจำลอง คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ในสหรัฐฯ ที่ยังรักษาอยู่ในรพ.จะสูงสุดภายในเดือนเม.ย.นี้

-**ผู้เสียชีวิตทั่วโลก** รวม 114,290 ราย สหรัฐฯ เสียชีวิตมากที่สุด 22,109 ราย อิตาลี 19,899 ราย สเปน 17,209 ราย ฝรั่งเศส 14,412 ราย และอังกฤษ 10,629 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 1,851,531 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อมากที่สุด 557,571 ราย สเปน 166,831 ราย อิตาลี 156,363 ราย ฝรั่งเศส 133,670 ราย เยอรมนี 127,854 ราย อังกฤษ 85,208 ราย และจีน 83,135 ราย ผู้ป่วยที่รักษาหายทั่วโลก 434,793 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คันปากออยากเล่า

-เสนอว่า หลังจากเกิดกรณีดำเนินแพทย์ที่ไม่ยอม Social Distancing จนถูกตีความเจตนาผิด รมว.สธ.ก็ยอมรับเรื่องการสื่อสารผิดพลาดและพร้อมปรับปรุงตัวเอง และอาศัยช่วงเวลานี้ทำงานหนักและสัมภาษณ์ให้น้อยลง โดยเฉพาะสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การบรรจุเจ้าหน้าที่ สธ. กว่า 4 หมื่นคน เป็นข้าราชการ และยังเจรจาต่อรองกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มูลนิธิแจ็ก หม่า ทูตญี่ปุ่น ผู้แทนการค้าญี่ปุ่น ทูตจีน อุปทูตจีน และทูตอเมริกา เป็นต้น โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นสะพานเชื่อมจัดหาเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดป้องกันเชื้อโรค ฯลฯ ที่ขาดแคลนให้บุคลากรสาธารณสุขจนภารกิจลุล่วง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ ถูกทุกข้อ

-กล่าวถึงการทำงานของปีอาร์เอ็นและกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ทำงานเชิงรุกสร้างเครือข่ายช่วยเหลือพี่น้องไทยในจังหวัดชายแดนใต้ ในพื้นที่ระบาด อาจดำเนินการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19เชิงรุกแบบ จ.ภูเก็ต แจกหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ สิ่งของอุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-นายกฯ แต่งตั้งกกก.เฉพาะกิจบริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคโควิด-19 จำนวน 33 คน ล่าสุดได้เพิ่มชื่อบุคลากร สธ. ด้วย เพื่อบูรณาการให้มีความเรียบร้อยและคล่องตัว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การบริหารของ สธ.ที่ผ่านมามีปัญหา ทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลน จนคนนอกต้องบริจาคช่วยรพ. รวมถึงเรื่องทุจริตนำเข้าชุดตรวจโควิด-19 ที่มีการกักใบอนุญาต กินหัวคิว ถึงขั้นมีการยื่นร้องปชช. แนวเดียวกับก.พาณิชย์ที่มีปัญหาทุจริตหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ท่านขุนน้อย

-กล่าวว่า ต้องยอมรับและถือเป็นผลงานของรัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประเทศไทยทั้งประเทศ ที่ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงตามลำดับ หากเทียบกับประเทศอื่นที่สถานการณ์รุนแรง ถือว่าระบบสาธารณสุขไทยแข็งแกร่งไม่น้อยกว่าประเทศใดในโลก และยังมีปัจจัยส่งเสริมจากการสวมหน้ากากของคนไทยตั้งแต่สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ส่วนรัฐบาลก็ยังฮึดสู้กลับมาได้ อาศัยวิธีแบบกลางๆ ไม่ถึงกับสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง มีเหตุผลรองรับไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ข้างหน้าที่ต้องอาศัยบุคลากรด้านต่างๆ และประชาชนไทยต้องช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาด้วย

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ประเด็นลึก

-กล่าวว่า แม้จะมีข้อมูลจากศบค.ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง แต่ยังไม่สามารถวางใจได้ และมีกระแสจากคนบางกลุ่มไม่เชื่อว่าเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง แม้โฆษกศบค. จะตอบคำถามไปหลายครั้ง แต่ดูเหมือนยังไม่เพียงพอที่จะถูกสั่งคลอนความเชื่อมั่นของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม หากตรึงสถานการณ์ได้ โอกาสที่จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือหลักเดียวย่อมเป็นไปได้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ มุมข้าราชการ

-กล่าวว่า ความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นกับแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นลูกจ้างและพนักงานราชการที่ร่วมทำงานในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 มาตั้งแต่ต้น ไม่เข้าใจว่าทำไม สธ. ถึงไม่เพิ่มสายงานและเพิ่มอัตราบรรจุให้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ อ่านเอาเรื่อง

-กล่าวว่า แรกๆ สิงคโปร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถรับมือการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 ได้ดี แต่เมื่อสิ้นสุดมาตรการเมื่อกลางเดือน มี.ค. มีคนเดินทางกลับสิงคโปร์หลายพันคน จำนวนหนึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานจากเอเชียใต้ที่ไม่ได้มีมาตรการเข้มข้น และกว่า 500 คนในนั้นนำโควิดเข้าสิงคโปร์ แม้จะใช้มาตรการกักตัว 14 วัน แต่คนอื่นในครอบครัวกลับใช้ชีวิตปกติ นำไปสู่การล็อกดาวน์ในวันที่ 7 เม.ย. แต่ไม่ทัน ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งไทยจะซ้ารอยสิงคโปร์หรือไม่ อยู่ที่คนไทยจะเลือกเอง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว

-กล่าวว่า มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบางมาตรการไม่รู้จักกาลเทศะ เช่น โครงการแจกแท็บเล็ตของ ก.ศึกษาธิการ การใช้จ่ายงบในการสู้ภัยโควิด-19 ต้องเพื่อการเบาเทาทุกข์ของประชาชนในยามวิกฤติดำรงชีวิต แก้ปัญหาปากท้อง ปัญหาด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล เป็นหลัก

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สกู๊ปหน้า 1

-กล่าวว่า น้ำใจคนไทยของ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนอาหารสำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรการแพทย์ รวมถึงอาหารสำหรับประชาชนที่กักตัวสังเกตอาการ ช่วยเพิ่มกำลังใจให้บุคลากรได้สู้ภัยโควิดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5

-กล่าวว่า แมทธิว และ ลีเดีย ได้แบ่งปันประสบการณ์ผ่านโลกออนไลน์ ว่า หลังจากขับถ่ายลงชักโครก ก่อนกดน้ำต้องปิดฝาเพื่อป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงเชื้อจะลอยขึ้นมาติดฝาชักโครกตามห้องน้ำสาธารณะ และทำให้ผู้ใช้รายต่อไปมีโอกาสสัมผัสเชื้อได้

-กล่าวว่า ลักษณะเด่นที่ไทยมีแต่ต่างประเทศไม่มี และเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเรื่อยๆ และอัตราผู้เสียชีวิตต่ำ คือ เครือข่าย อสม. ที่เข้มแข็ง

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวหุ้น คอลัมน์ พาราสาвање

-เสนอว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการแถลงของโฆษก ศบค. พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่องหลังประกาศเคอร์ฟิว ถือเป็นสัญญาณที่ดี แต่ยังมีอุปสรรคมาตรการที่เข้มงวดลงไม่ได้ อาจจะมีการผ่อนคลายในบางด้านสำหรับกิจกรรมที่จะส่งผลในแง่เศรษฐกิจของประเทศ สิ่งจำเป็นที่สุดคือ ภาครัฐจะต้องพูดความจริงเกี่ยวกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อและบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง เช่นเดียวกับภาคประชาชน ต้องบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ และอย่าว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของเรามีไม่มาก หากเกิดการระบาดในวงกว้างจะมีปัญหาในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ฝุ่นPM2.5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-เว็บไซต์ AirVisual รายงานสถานการณ์ฝุ่นทั่วโลก พบว่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นภาพรวมที่ 160 US AQI สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

